

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO:กรณีศึกษากลุ่มการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คำสำคัญ	ประสิทธิผลการควบคุมภายใน
นักศึกษา	กัญญาภัค ประสมศรี รหัสประจำตัว 57502059
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สันจรรูญศักดิ์
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะ	บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของกลุ่มการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม และเพื่อศึกษาปัจจัยการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของกลุ่มการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติ One-way anova และ Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และมีประสบการณ์การทำงาน 5 - 10 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ส่วนด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความรู้ ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน และด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เห็นด้วยในระดับมาก ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ปัจจัยการสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมตามแผนที่กำหนดไว้ ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินและบัญชี มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด และคุ้มค่า ข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น เห็นด้วยในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญ 0.05 ปัจจัยด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO อย่างมีระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และด้านความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO